

โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก

๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก

๒.หลักการและเหตุผล

ในช่วงวัย ๖ ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่สมองเรียนรู้ได้เร็วที่สุด สมองจะมีการอัตราการเจริญเติบโต
สูงสุดในช่วง ๒ ปีแรกของชีวิต และลดอัตราการสร้างสายใยประสาทลงบ้างช่วงอายุ ๖ - ๑๐ ปี หลังจากนั้นจะ
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย การพัฒนาให้สมองเด็กเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ การได้รับอาหารสมบูรณ์
 การเลี้ยงดูด้วยความรักความผูกพันภายในครอบครัว สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก การสร้างประสบการณ์ใหม่
 ๆให้กับเด็ก ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลให้เซลล์สมองแผ่ขยายได้มากขึ้น

จากการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า พัฒนาการรวมปกติของ
เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๖๗.๗ ลดลงจากข้อมูลปี ๒๕๔๒ และปี ๒๕๔๗ พัฒนาการด้านภาษาเป็นปัญหามากกว่าด้าน
 อื่นๆ และจากการดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรกของกระทรวงสาธารณสุข ให้พ่อแม่นำไปใช้กับลูกอายุ ๖ -๙
 เดือน จากการประเมินผลพบว่า หนังสือเล่มแรกนั้นนอกจากเด็กวัยขวบปีแรกเรียนรู้ได้อย่างมากมาย อย่างน่า
มหัศจรรย์แล้ว ทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่น พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกัน มีความสุขร่วมกัน เด็ก แรกเกิด - ๓ เดือน
จะเป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อคอและหลัง การได้เห็นมองตามสิ่งของต่างๆ ที่สามารถที่เคลื่อนไหวได้และมี
สีสันสดใสและจะช่วยให้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อหลังและคอของเด็กได้ดีและเร็วขึ้น พัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กวัย ๑-๓ ปี เด็กในวัยนี้ สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ การค้นหา รวมทั้งมี
ศักยภาพทางพัฒนาการในทุกด้านที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ขึ้น กล่าวคือ ทักษะด้านการเคลื่อนไหว เด็กสามารถเดินได้
คล่อง เดินขึ้น-ลงบันไดได้เอง กระโดด ปีนป่ายได้ ทักษะการใช้นิ้วมือ ความคล่องตัว และแม่นยำในการทำงานมาก
ขึ้น ทักษะทางด้านภาษา สามารถโต้ตอบด้วยคำพูดเป็นประโยคสั้น ๆ บอกความต้องการของตนเอง ตลอดจนทั้ง
ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี รวมทั้งช่วยเหลือตัวเองในการรับประทานอาหาร ตีมน้ำ ถอด-ใส่เสื้อผ้า ควบคุมการ
ขับถ่ายได้ การได้ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากของเล่นที่สามารถบีบ คลำ และการทำให้เกิดเสียง วางเรียงและฝึก
การคิดเปรียบเทียบขนาดรูปร่าง ฝึกการสังเกตและฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ แขน หยิบสิ่งของมาเรียงซ้อนๆ
กัน ฝึกการสังเกต รู้จักชื่อสัตว์ สิ่งของ ผัก ผลไม้และฝึกพูดจากภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยกจึงได้ จัดทำส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยเพื่อให้
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก ได้มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม ทั้งทางด้านภาษา การสื่อความหมาย
ความคิด ความตั้งใจจดจ่อ พฤติกรรม อารมณ์ จริยธรรม ความเข้าใจสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว และได้รับการดูแล
จากครอบครัว และชุมชน อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย
- ๓.๒ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากครอบครัวและชุมชน
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก

อำนาจถูกต้อง



(นางดวงพร เทศนุญ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา